

“Good September” หุ่่มสุดตัว!!! มิวสิคฯ เพลงแรก ในรอบ 3 ปี “Day 1”

✖

หลังไม่ได้มีผลงานออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกว่า 3 ปี วันนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาอีกครั้ง แถมยังพกซิงเกิ้ลใหม่ และมิวสิคฯ ตัวล่าสุดในเพลง “Day 1” ศิลปิน “Good September” สังกัด “สไปร์ชซี ดีสก์”(Spicy Disc) กลุ่มนักดนตรีคุณภาพที่กลับมาพร้อมงานเพลง และบทบาทการแสดงที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้พวกเขาได้ยกกอง ไปถ่ายทำมิวสิคฯ ไกลถึงหมู่บ้านร้าง จังหวัดจันทบุรี กับโลเคชั่นสวยๆ เรียกได้ว่าถึงเจอบุรุษระหว่างการเดินทางขนาดไหนพวกเขาก็เต็มที่กับมิวสิคฯ ตัวแรกในรอบ 3 ปีนี้อย่างแน่นอน ครั้งนี้ Good September ได้พูดถึงความรู้สึกในมิวสิคฯ นี้ไว้ว่า...

✖

“สำหรับเพลง “Day 1” ก็ถือว่าเป็นเพลงที่พวกเราใช้เวลาบ่มเพาะกันมานานกว่า 3 ปีเลยนะครับ เนื้อหาของเพลงก็จะพูดถึงการเริ่มใหม่ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งก็คล้ายๆ กับวงเรา ที่กลับมาหลังจากหายไปนานถึง 3 ปี วันนี้พวกเรา ก็ได้มาถ่ายมิวสิคฯ เพลง Day 1 สำหรับความรู้สึกในวันนี้ ก็ดีใจมากๆ ครับ ที่ได้กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ได้กลับมาลงมือผลิตงานเพลงอย่างจริงจัง มิวสิคฯ ตัวนี้ก็เลยเป็นเหมือนผลงานที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากลับมาแล้วนะ และพร้อมที่จะทำงานเพลงดีๆ ต่อไปให้ทุกคนได้ลองฟังกัน วันนี้เรายกกองมาถ่ายทำไกลกันถึงจังหวัดจันทบุรี ในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องลุ้นกับสภาพอากาศที่ฝนทำท่าจะตกตลอดเวลา มิวสิคฯ เพลงนี้พวกเราเต็มที่มากๆ เพราะผู้กำกับ อย่าง “หวัทลม” หรือ “ตัน - ยศศิริ ใบศรี” สั่งให้ทำถ่านคลุกฝุ่นทั้งตัว แถมยังต้องลงไปนอนบนพื้นถนนที่มีกองขยะล้อมรอบ ยังมีสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้อีกครับ

ส่วนเรื่องของเนื้อหาในมิวสิคฯ ก็ยังได้ไอเดียหลักๆ มาจากผู้กำกับที่ต้องการให้พระเอกตื่นขึ้นมาจากสงคราม แล้วพบว่าตัวเองยังไม่ตาย! จนเกิดเป็นคำถามว่า... เราอยู่ที่ไหน ทำไมยังหายใจอยู่ แล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนี้ ซึ่งหลักๆ จะเป็นการเดินเรื่องของพระเอกที่ตามหานางเอก และพูดถึงวงของพวกเขาที่กลับมาอีกครั้ง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ด้วยคอนเซ็ปของคอนเสิร์ตในชุดทหารบวกกับความเป็นเพลง “Day 1” ทำให้ผู้กำกับนึกถึงเมืองร้างเลยมาถ่ายทำไกลกันถึงจังหวัดจันทบุรีเพื่อความสมจริง นอกจากนี้ ผู้กำกับได้เตรียมการถ่ายทำมิวสิคฯ ตัวต่อไปซึ่งเป็นการเฉลยตอนจบของเนื้อเรื่องทั้งหมดซึ่งได้เกริ่นไว้ใน มิวสิคฯ ตัวนี้อีกด้วย สุดท้ายนี้พวกเราก็อยากฝาก มิวสิคฯ เพลง “Day 1” ไว้ด้วยนะครับ ”

เห็นถึงความหุ่่มเทกันขนาดนี้แล้ว ก็มั่นใจได้อย่างเต็มร้อยเลยว่า ผลงานชิ้นต่อไปจะต้องเข้มข้น และเต็มแน่นไปด้วยคุณภาพอย่างแน่นอน สำหรับใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักดนตรีคุณภาพ

อย่างพวกเขาเหล่านี้ สามารถติดตามได้ที่

www.facebook.com/spicydisc.fanpage และ www.facebook.com/GoodSeptemberFanpage แต่ถ้า

ใครอยากได้เพลงเพราะๆ อย่าง **“Day 1”** ไร้ครอบครองสามารถกดมาได้ที่ โทร. *491544 กด 18 หรือทาง

iTunes และคุณจะได้ฟังเพลงเพราะๆ ของพวกเขาตลอด 24 ชม.